

ประเด็นข้อมูลจุดเด่น ของ ศพก. ดีเด่น
จังหวัดมหาสารคาม

ประเด็น	รายละเอียด
๑. ประวัติและความเป็นมา	<p>๑.๑ ประวัติของเกษตรกรต้นแบบ</p> <p>ชื่อ - นามสกุล : นายบุญทอม บุญรัตน์ ที่อยู่ : เลขที่ ๖๕ หมู่ ๒ ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันอายุ : ๖๕ ปี การศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สถานภาพครอบครัว : สมรสกับ นางบัวพัน บุญรัตน์ มีบุตรธิดา ๒ คน</p> <p>ประสบการณ์ในการทำงานเข้ารับราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๖๐ รวมอายุราชการทั้งสิ้น ๓๘ ปี และในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเกษตรกรต้นแบบของ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก. หลัก) อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จนถึงปัจจุบัน รวมเวลาทั้งสิ้นจำนวน ๖ ปี</p> <p>๑.๒ ประวัติ ศพก.</p> <p>กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายที่จะสร้างศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำอำเภอขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ ศูนย์ที่ใช้ในการประชุม สัมมนา อบรมให้ความรู้ สถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรกับภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการพัฒนาให้กับเกษตรกรหรือผู้เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จึงได้คัดเลือกให้นายบุญทอม บุญรัตน์ เป็นเกษตรกรต้นแบบของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ของอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย</p> <p>ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ตั้งอยู่เลขที่ ๖๕ หมู่ที่ ๒ บ้านแก่น้อย ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีกิจกรรมหลักคือการปลูกข้าว เน้นให้ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตของตัวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทุ่งกุลาร้องไห้ และมีเนื้อที่ทั้งหมด ๑๙ ไร่ ตัวอาคารของ ศพก. ในปัจจุบันมีห้องสำหรับใช้ในการประชุม ๔ ห้องใหญ่ ใช้เก็บสิ่งของ ๑ ห้องเล็ก มีห้องน้ำ ๒ ห้อง มีโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง เครื่องฉายโปรเจกเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊ก เครื่องปริ้นซ์ เรือนโรงที่สร้างไว้ติดกับอาคาร ศพก. อีก ๒ หลัง เพื่อใช้สอยร่วมกับอาคารหลัก และมีการนำน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ในการอุปโภคบริโภค มีระบบไฟฟ้าแบบ ๓ เฟสที่ใช้ในพื้นที่สามารถอำนวยความสะดวกในการดำเนินการต่างๆ ได้</p> <p>๑.๓ สถานการณ์ปัจจุบัน (หลักสูตร แพลงเรียนรู้ และฐานเรียนรู้)</p> <p>สภาพในปัจจุบันได้บริหารจัดการพื้นที่ให้เป็นฐานเรียนรู้ตามที่ได้รับมอบหมายมา เป็นภารกิจหลักและภารกิจรอง รวมทั้งกำหนดให้เป็นภารกิจหรือกิจกรรมที่สามารถสอดคล้อง ร้อยรัด เอื้อประโยชน์ต่อซึ่งกันและกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมทุกอย่างต้องเอื้อต่อการดำเนินชีวิตของคนในครอบครัวเป็นหลัก บนหลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ และต้องเป็นฐานเรียนรู้สำหรับผู้สนใจได้</p> <p>สถานการณ์หรือสภาพปัจจุบันของพื้นที่ใน ศพก.ตามภารกิจหลักและภารกิจรอง เป็นดังนี้</p> <p>๑. การบริหารจัดการพื้นที่ตามภารกิจหลัก ภารกิจรองให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของตนเอง และการเรียนรู้ เป็นดังนี้</p>

	<p>๑.๑ ภารกิจหลักการปลูกข้าวหอมมะลิ ๑๐๕</p> <p>๑) การปลูกข้าวหอมดอกมะลิ ๑๐๕ มาตรฐานอินทรีย์ (Organic Thailand) ใช้พื้นที่ ๔ ไร่เป็นแปลงเรียนรู้ มีหลักสูตรหลักการปลูกข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ มาตรฐานอินทรีย์ (Organic Thailand) ใช้ในการเรียนรู้ทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ</p> <p>๒) การปลูกข้าวหอมดอกมะลิ ๑๐๕ เพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ มาตรฐานอินทรีย์ (Organic Thailand) ใช้พื้นที่ ๑ ไร่เป็นแปลงเรียนรู้ มีหลักสูตรหลักการปลูกข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ เพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ มาตรฐานอินทรีย์ (Organic Thailand) ใช้ในการเรียนรู้ทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ</p> <p>๑.๒ ภารกิจรอง</p> <p>๑) การเลี้ยงโคเนื้อ มีฐานการเรียนรู้การเลี้ยงโคแม่พันธุ์และฐานเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงโคขุน มีแปลงปลูกหญ้าเลี้ยงโค ๕ ไร่ รวมทั้งมีหลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อ</p> <p>๒) การทำปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยน้ำหมัก มีฐานการเรียนรู้ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยน้ำหมัก และหลักสูตรเรื่องปุ๋ยหมัก</p> <p>๓) การเลี้ยงปลากินพืช มีฐานการเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงปลากินพืช จำนวน ๘ บ่อ มีหลักสูตรการเลี้ยงปลากินพืชใช้เนื้อที่ ๘ ไร่</p> <p>๔) โคนง นา โมเดล ใช้พื้นที่ทั้งหมด ๓ ไร่ หลักสูตรการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโคกหนองนาโมเดลมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน</p> <p>กลุ่มเกษตรกรกับการพัฒนาเกษตรกร ผู้ประกอบการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ</p>
<p>๒. ความสำเร็จตามเป้าหมายของ ศพก.</p>	<p>๒.๑ กิจกรรมตามภารกิจหลักได้รับการรับรองมาตรฐาน Organic Thailand ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์บ้านเก่าน้อย สามารถแปรรูปเป็นข้าวสารขาว ข้าวสารกล้อง จำหน่าย ภายใต้ตราข้าวบุญบันดาล (เป็นข้าวที่ ปตท. รับไว้เป็น ๑ ใน ๕ ของสินค้าให้จำหน่ายที่ปั้ม ปตท. ทั่วประเทศ) และข้าวตราชาวนาชั้นนำ ซึ่งเป็นข้าวของเครือข่าย ศพก.</p> <p>๒.๒ มีฐานเรียนรู้ที่พอเพียงต่อการเรียนรู้ตามความสนใจ</p> <p>๒.๓ สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย มีหน่วยงานภาครัฐ เข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้ มาประชุม ประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรได้รับความรู้และทักษะในการทำการเกษตร</p> <p><u>การบริหารจัดการ</u></p> <p>๑) กำหนดกิจกรรมในพื้นที่ให้เหมาะกับการดำเนินการ (คน/วิธีการ/เวลา/เครื่องมือ/เป้าหมาย)</p> <p>๒) กระบวนการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง (มอบหมายงาน/วิธีการ/ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น)</p> <p>๓) ประเมินผล</p>
<p>๓. ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ</p>	<p>ความมั่นคงตั้งมั่นของอุดมการณ์การเป็น ศพก.และการมีคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ มีทักษะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีของประธาน ศพก. มีความรัก ความสามัคคี ของคนในครอบครัวต่อการดำเนินการของ ศพก. รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ต่อการดำเนินงานของ ศพก.</p>
<p>๔. แผนการพัฒนา ศพก. ในอนาคต</p>	<p>๔.๑ มีแผนงานการพัฒนา ศพก. สู่วิถีความเป็นเลิศ ในการพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย</p> <p>๔.๒ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของจังหวัดมหาสารคาม</p>